



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,576 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,476,477 ราย หายป่วย 12,492 ราย หายป่วยสะสม 1,330,238 ราย กำลังรักษา 131,095 ราย อาการหนัก 3,646 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 768 ราย เสียชีวิต 117 ราย เสียชีวิตสะสม 15,363 ราย ฉีดวัคซีนรวม 43,889,427 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 228,906,860 ราย เสียชีวิต 4,699,137 ราย รักษาหาย 205,496,916 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สิงคโปร์** ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คน เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว

ประเด็นสำคัญ

1.แผนกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, sanook, ch7)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดแผนการกระจายวัคซีนให้กับคนทุกกลุ่ม ซึ่งภายในเดือน ธ.ค.นี้ จะมีวัคซีนเข้ามารวม 152.9 ล้านโดส เพียงพอต่อแผนการฉีดให้ครบ 70% ของประชากร ทั้งนี้ ตั้งแต่ 27 ก.ย.- 31 ต.ค. 2564 มีการเตรียมจัดสรรวัคซีน 24 ล้านโดส ดังนี้ 1.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ 16.8 ล้านโดส 2.นักเรียนอายุ 12-17 ปี ทั่วประเทศ 4.8 ล้านโดส 3.แรงงานในระบบประกันสังคม 0.8 ล้านโดส 4.หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ 1.1 ล้านโดส และ 5.ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม และต้องกระตุ้นเข็มสาม 0.5 ล้านโดส นอกจากนี้ในเดือนต.ค. จะมีวัคซีนซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาเข้ามาด้วย จึงมั่นใจว่าวัคซีนมีจำนวนเพียงพออย่างแน่นอน สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ 2 เข็ม จะเริ่มฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ในวันที่ 24 ก.ย. ส่วนวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน 12-17 ปี จะเริ่มฉีดเข็มแรก 4 ต.ค.นี้ ส่วนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จะพิจารณาตามข้อกำหนด มาตรการ และสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ต่อไป

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้ดีขึ้น ประชาชนสามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่อยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ 28 ก.พ.-16 ก.ย. 2564 ฉีดวัคซีนรวม 43,342,103 โดส โดยฉีดครบ 2 เข็ม 14,285,995 โดส และฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 28,436,015 โดส ซึ่งฉีดได้ประมาณ 9 แสนโดสต่อวัน พร้อมทั้งเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ได้ร้อยละ 50 อย่างช้าภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้

2.เสนอเปิดจังหวัดท่องเที่ยวเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการเปิดประเทศ ว่า การกระจายนักท่องเที่ยวที่มาพักภูเก็ตครบ 7 วัน ไปยังพังงาและกระบี่ หรืออันดามันแซนด์บ็อกซ์ ต้องเร่งขยายผลเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางตายน้อย และเห็นว่าควรเพิ่มระนองด้วยโดยเฉพาะเกาะพยาม เพราะใช้วัคซีนแค่หลักพันโดส ได้แจ้งให้นายกฯ และ ครม.ทราบแล้ว นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่น อาทิ เชียงใหม่ พัทธยา หัวหิน เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ สั่งการให้ผู้ว่าฯ ททท.เตรียมข้อมูลเสนอ ศบค. วันที่ 23 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาการเปิดประเทศเพิ่มอีก 5 จังหวัด ตามแผนระยะที่ 2 ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา บางละมุง สัตหีบ) เพชรบุรี (ชะอำ) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเชียงใหม่ (เมือง แม่แตง แม่ริม ดอยเต่า) วันที่ 1 ต.ค. 2564 โดยกรุงเทพฯ ขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 90% แต่เข็มที่ 2 ฉีดเพียง 37% เบื้องต้นประเมินว่าประมาณวันที่ 22 ต.ค.นี้ จะฉีดเข็ม 2 ให้ครอบคลุมได้ถึง 70% แต่หากเร่งการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นจะเปิดกรุงเทพฯ ได้เร็วขึ้น โดยต้องหารือร่วมกับศส. เพื่อขอรับวัคซีนให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งหารือคณะกรรมการวิชาการฯ ทางด้านสาธารณสุข โดยวันที่ 22 ก.ย.นี้ ททท.จะประชุมร่วมกับภาคเอกชนในกรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายณณริฎ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส จาก TDRi เปิดเผยว่า หากภาครัฐยืนยันจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 1 ต.ค.นี้ ต้องแก้ปัญหาให้ได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นของระบบการจัดการ ซึ่งต้องฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 70% หากเร่งเปิดประเทศและเกิดการระบาดจนต้องสั่งปิดกิจกรรมหรือกิจการใหม่ จะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของภาครัฐลงอีก ดังนั้น ต้องสร้างความเข้าใจว่า หากเกิดการระบาดใหม่ รัฐบาลมีแผนดำเนินการอย่างไร ประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

3.การฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยโรงเรียนจะรวบรวมรายชื่อกลุ่มที่ยินยอมฉีดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด เพื่อส่งต่อไป สธ. จัดสรรวัคซีนตามรายชื่อต่อไป ส่วนกลุ่มที่ไม่ยินยอม สพฐ. จะเร่งสร้างความเข้าใจ หากเปลี่ยนใจจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องฉีดในลำดับถัดไป

4.ผู้เข้าเสพติดหนีออกจากรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กว่า รพ.สนาม ค่ายตชด.สะพานไม้แก่น มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ใช้ยาเสพติดป่วยโควิดเข้าไปรักษา 10 กว่าคน ซึ่งหากให้ข้อมูลแก่พยาบาลจะได้ยามาธาโดน แต่หลายคนยังไม่พร้อมและไม่ตั้งใจหยุดยาจึงหนีออกจากรพ.สนาม ซึ่งนายอำเภอ ฝ่ายปกครอง ชุมชน รวมทั้งสสอ.และรพ.จะหารื้อกันในวันจันทร์เพื่อแก้ปัญหา

5.ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ทหาร กอ.รมน.ภาค 4 นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านเช่าไม่มีเลขที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หลังรับแจ้งมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นมั่วสุมดูตลกยูทูป พบวัยรุ่นชาย 10 คน อายุระหว่าง 14-17 ปี พร้อมกัญชาและอุปกรณ์การเสพ จึงยึดไว้เป็นหลักฐานและเรียกผู้ปกครองให้มารับตัว พร้อมให้กักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ นอกจากนี้ ยังพบร้านอาหารลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใส่ในแก้วกระดาษหรือแก้วเซรามิก 4 ราย

6.คลัสเตอร์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, innnews, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-อ่างทอง พบการแพร่ระบาดในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว มีเด็กในความดูแลเกือบ 2,000 คน เบื้องต้นพบเด็กเป็นผลบวก 17 คน เร่งนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคัดกรองพบผลบวกเพิ่มอีก 14 คน ตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงด้วย ATK เป็นผลบวก 184 คน ส่งตรวจยืนยัน RT-PCR ที่รพ.ป่าโมกพบติดเชื้อ 162 คน อายุน้อยสุด 2 ขวบ ส่งรักษาที่รพ.ป่าโมกและรพ.สนาม ต.โพธิ์สะ อ.เมือง นครราชสีมา คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีกระจายไปยังตลาดย่าโม พบผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดย่าโมและผู้ไปรับผักมาจากตลาดสุรนารี และยังมีกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนมาก ยะลา ปิด บ. จิบอยู่ลาเท็กซ์ จก. โรงงานผลิตน้ำยาผงพารา เขตเทศบาลเมืองเบตง 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อ 44 คน พร้อมทั้งสร้างรพ.สนามเพื่อให้พนักงานดูอาการ 14 วัน อุดรดิตถ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ คัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดหลังพบคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล 3 พ่อค้า แม่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง 76 รายติดเชื้อ สั่งปิดตลาด 18-19 ก.ย. ชลบุรี พบคลัสเตอร์นักเรียนจำนววิโยธิน ทหารเกณฑ์ บริษัท สถานประกอบการ กทม. คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างย่านสายไหม ติดเชื้อ 40 คน แยกตัวส่งรักษาแล้ว ด้านเพจสายไหมต้องรอดขอหน่วยงานรัฐตรวจ ATK เสิ่งรุกประชาชน

7.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด

-นายประสงค์ บุญเขียน อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่อาสาгүйย มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็ม 3 ที่รพ.ราชบุรี โดยก่อนหน้านี้อาศัยในแควแล้ว 2 เข็ม พี่ชายเล่าให้ฟังว่าผู้ตายบ่นรู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่ค่อยออก ด้าน รพ.ราชบุรีกำลังยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. ประมาณ 400,000 บาท

8.สสจ.นนทบุรี ติดต่อผู้เสียชีวิตไปฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook

-หนุ่มวัย 26 ปี โพสต์ว่า สสจ.นนทบุรี ส่งจดหมายแจ้งให้อาที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปฉีดวัคซีนด่วนถึง 2 ฉบับ ระบุเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบก่อน

9.ข่าวปลอมเว็บไซต์หมอฟพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, topnews, thejournalistclub

-จากกรณี เว็บไซต์หมอฟพร้อม.com เป็นของรัฐ และเชื่อมโยงกับแอปฯ หมอฟพร้อม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ หมอฟพร้อมรองรับการใช้งานผ่าน Application หมอฟพร้อม และ Line หมอฟพร้อม เท่านั้น

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- ศปก.ศบค. ทวิตข้อความว่า ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-17 ก.ย. ยังมี 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 337,708 ราย สมุทรปราการ 98,723 ราย ชลบุรี 77,750 ราย ระยอง 25,803 ราย ราชบุรี 25,301 ราย ยะลา 16,546 ราย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สมุทรสาคร 84,969 ราย ปราจีนบุรี 12,674 ราย นครศรีธรรมราช 11,387 ราย และสระบุรี 22,849 ราย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในพื้นที่สีแดง ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด และผู้ว่าฯ กทม. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศสมาคมแพทยนิติเวชแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่ากรณีศพนิรนามหรือศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อ ก่อนการเผาให้จัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เพื่อประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเท่าที่จะกระทำได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-กรมควบคุมโรค ระบุ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายและตรวจไม่พบเชื้อในร่างกายแล้ว อาจมีอาการหลงเหลืออยู่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกเรียกว่าภาวะ Long COVID หรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด-19 ระยะยาว ส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากหายป่วยในช่วง 1 - 3 เดือนแรก พบได้ร้อยละ 30 - 50 ของผู้ป่วยโดยเฉพะากลุ่มที่ป่วยรุนแรง ซึ่งแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกัน เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ท้องเสีย เป็นต้น หากหายป่วยจากโรคโควิด-19 แล้วยังมีอาการที่กล่าวมา แนะนำให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และทำการรักษา กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาทางสื่อออนไลน์ สปเปรย์ระงับกลิ่นปากอ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโควิด-19 ใช้แล้วเชื่อไม่ลงปอด พร้อมแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้งหรืออ้างว่าผ่าน อย. แล้ว จากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณามีส่วนผสมของพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว จดแจ้งเป็นสปเปรย์ระงับกลิ่นปาก แต่โฆษณาสรรพคุณว่าเป็นยาฟันคอฟ้าเชื้อโควิด-19 ซึ่งสปเปรย์ระงับกลิ่นปากจัดเป็นเครื่องสำอาง ใช้ฉีดพ่นเพื่อระงับกลิ่นปาก ให้ความรู้สึกหอมสดชื่นเท่านั้น และปริมาณของพืชสมุนไพรที่ใช้ไม่มีผลในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อโรคแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ป่วยจิตเวช-ผู้ดูแล จำนวน 400 คน/วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-จ.ขอนแก่น พร้อมเปิดตัววัคซีนพาสปอร์ต เอกสารการยืนยันการรับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือมากกว่า ที่ สสจ.และ สคร.7 ยื่นเอกสารหลักฐานครบ 3 วัน รับเล่มทันที</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เปิดประติมากรรม รพ.ปากช่องนานา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิดประติมากรรม “สภาวะการณ์ของรูปทรงแห่งอุดมคติ” รพ.ปากช่องนานา ออกแบบโดย ศ.ดร.สามารถ จัปโจร ผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) มรณ.นครราชสีมา เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ พร้อมต้อนรับ Thailand Biennale, Korat 2021 ปลายปีนี้</p>	-
<p>ชื่นชมการพัฒนา รพ.ปากช่องนานา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews</p> <p>-ปลัด สธ. ติดตามการดำเนินงานของ รพ.ปากช่องนานา ชื่นชมการนำเทคโนโลยีพัฒนาบริการ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในชุมชน ให้ประชาชนได้รับบริการขั้นสูงในรพ.ใกล้บ้าน</p>	-
<p>รณรงค์ 7 กลุ่มโรคเสี่ยงรับวัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ หากผู้ป่วยติดเชื้อ 2 โรคพร้อมกันจะเพิ่มความรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จึงรณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 7 กลุ่มโรคเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ทั้งนี้ จากข้อมูลวันที่ 6 ส.ค. มีผู้รับวัคซีนเพียง 1,739,633 โดส หรือร้อยละ 28.05 จึงขยายระยะเวลาจาก 31 ส.ค. ไปถึง 31 ธ.ค. 2564</p>	-
<p>ส่งชุด 'นายสะอาด' ให้ผู้ประสบภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, thebangkokinsight, Chiangmainews</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ กรมฯ ได้มอบหน่วยงานส่วนกลางจัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการขยะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคที่จะตามมา เบื้องต้น ได้จัดส่งชุดนายสะอาด 1,000 ชุด ประกอบด้วย ถูดำขนาดเล็ก ถูดำขนาดใหญ่ หยดทิพย์ เจลล้างมือ สารส้มก้อน น้ำยาล้างจาน ถูช็บลิ้อก และเอกสารคำแนะนำต่าง ๆ พร้อมสาธิตวิธีการใช้ ให้กับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย</p>	-